

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động Khóa III**  
**và phương hướng hoạt động Khóa IV (nhiệm kỳ 2022-2027)**

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÓA III (GIAI ĐOẠN 2015 – 2022)**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Quan hệ Việt Nam- Trung Quốc là mối quan hệ giữa hai nước láng giềng có chung biên giới trên bộ, trên biển và có quá trình gắn bó tương tác sâu sắc về văn hóa, lịch sử. Đến nay, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, được phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh, quốc phòng. Hoạt động giao lưu hữu nghị và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tuy có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính. Hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác kinh tế giữa hai nước nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng gặp nhiều khó khăn nhất định. Vượt qua nhiều khó khăn, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, linh hoạt tổ chức một số hoạt động thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

**1. Công tác tổ chức**

Ngày 09/10/2015, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Tỉnh Khóa III (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã bầu Ban Chấp hành Hội với 20 thành viên gồm lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện doanh nghiệp.

Hội có 04 Chi hội trực thuộc gồm Chi hội Hoa văn thành phố Sa Đéc, Chi hội Trường Đại học Đồng Tháp, Chi hội Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi và Chi hội Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức một số Chi hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

**2. Các hoạt động củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc**

Trong nhiệm kỳ, Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra hàng năm đạt một số kết quả nổi bật như sau:

Hội duy trì thường xuyên việc gửi thư, lễ hoa, dự tiệc chiêu đãi và tổ chức đoàn đến chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp năm mới và các sự kiện quan trọng như kỷ niệm ngày Quốc Khánh (01/10), ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Trung Quốc (18/01)... Các thành viên Ban Chấp hành Hội đã tham gia tiếp đón, trao đổi với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp của Trung Quốc thăm, làm việc tại địa phương, gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Nhân dân Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Để tăng cường giao lưu hữu nghị, nâng cao sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ năm 2015-2017 Hội đã phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh tổ chức đón tiếp 03 lượt đoàn gồm 72 giáo viên, học sinh Trường Trung học Lijen sang giao lưu tại các Trường Trung học cơ sở thuộc huyện Tháp Mười, Lai Vung và Lấp Vò. Tại các buổi gặp gỡ, giáo viên và học sinh hai nước có dịp trao đổi văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co và thực hiện lao động giản đơn, làm cỏ, quét dọn sân trường, trồng cây xanh nhằm giáo dục cho học sinh tinh thần yêu lao động, ý thức bảo vệ môi trường và gắn kết với cộng đồng. Bên cạnh đó, đoàn Trường Lijen cũng đã tặng 30 suất học bổng, dụng cụ học tập, thể thao cho các Trường, thăm trao quà các hộ nghèo tại địa phương với tổng trị giá tương đương 50 triệu đồng.

Hội quan tâm và hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu, xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh sang thị trường Trung Quốc, hiện nay địa phương có khoảng 13 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang nước bạn trong đó nổi bật là mặt hàng thủy sản, gạo, thuốc tân dược, ...

Cùng với Liên hiệp tham gia đóng góp ý kiến về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Nghi Phong có trụ sở tại Khu công nghiệp Trần Quốc Toản và cá nhân Ông Lin Shang Yi tài trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở cho trẻ, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu hàng tháng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội thuộc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội.

Các Chi hội đã có nhiều hoạt động xã hội thiết thực, mang lại hiệu quả như Chi hội Hoa văn Sa Đéc mở các lớp dạy tiếng Hoa miễn phí cho con em người Hoa tại địa phương, đến nay lớp học vẫn được duy trì; thành lập “Quỹ gạo tình thương” qua đó hàng tháng trợ cấp cho người già Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, tổ chức thăm viếng, giúp đỡ, cất nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ Khuyến học và tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống, giao lưu với các tỉnh bạn nhân dịp mừng Xuân mới, các ngày lễ...

Ngoài ra, Chi hội Hoa văn còn phối hợp Hội Tương tế người Hoa thành phố Sa Đéc vận động sự đóng góp của cộng đồng, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Sa Đéc số tiền tương đương 1 tỷ đồng, 10.000 khẩu trang và 100 chai nước sát khuẩn; tham gia giúp đỡ 15 mảnh đời bất hạnh hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật mỗi trường hợp từ 2 đến 4 triệu đồng; giúp đỡ và đưa 03 học viên Lớp Hoa văn sang du học tại Trung Quốc theo chương trình vừa học vừa làm của Chính phủ Trung Quốc.

Đặc biệt trong những ngày giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, Hội đều làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên, cộng đồng người Hoa chấp hành nghiêm các Chỉ thị của chính quyền về qui định phòng chống dịch; vận động, nhắc nhở mọi người tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, không tụ tập đông người tại cơ sở thờ tự và tham gia ủng hộ các phong trào chống dịch do địa phương phát động.

Tham gia cùng với Liên hiệp trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức, hoạt động với Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, cử thành viên tham gia các buổi lễ, họp mặt do Trung ương Hội, tỉnh bạn tổ chức; tham gia tiếp đón, chia sẻ kinh nghiệm công tác với các địa phương khác sang thăm, giao lưu...

Tham gia Hội nghị trực tuyến do Trung ương Hội tổ chức chia sẻ thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

### **3. Công tác thông tin, tuyên truyền**

Hội thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình hoạt động của các Chi hội; phối hợp cùng với Hội tương tế người Hoa thành phố Sa Đéc, Lớp Hoa văn Hữu nghị tuyên truyền đến cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại địa phương những đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống của Nhân dân hai nước và kêu gọi những người yêu chuộng hòa bình, tiến bộ của Trung Quốc hiểu rõ, hiểu đúng quan điểm chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam.

Phát động và hỗ trợ Trường Đại học Đồng Tháp tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Trung khu vực Miền Trung, Tây Nguyên mở rộng, kết quả có 01 thí sinh đạt giải khuyến khích.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền nội dung các buổi họp mặt, tọa đàm của Hội về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước cũng như Đồng Tháp với các đối tác Trung Quốc.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **\* Thuận lợi**

Trong nhiệm kỳ qua, Hội nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Trung ương Hội và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh. Bên cạnh đó, Hội cũng nhận được sự phối hợp tích cực trong tổ chức thực hiện của các ngành, địa phương và đơn vị có liên quan.

Thành viên Ban Chấp hành Hội đa số là lãnh đạo các ngành, các doanh nghiệp của Tỉnh, các đồng chí từng giảng dạy, học tập và hiểu biết về văn hóa Trung Quốc nên rất năng nổ, nhiệt tình, quan tâm tham gia vào các hoạt động Hội.

Các hoạt động giao lưu hữu nghị và phong trào từ thiện xã hội đều được sự tham gia và hưởng ứng rất cao của các Chi hội, nhất là Chi hội Hoa văn Sa Đéc nơi có nhiều người Hoa sinh sống.

## **\* Khó khăn**

Tuy nhiên, trong những năm qua, dịch bệnh Covid-19 gây tác động lớn đến nhiều nước trên thế giới, trong đó Việt Nam và Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, các hoạt động giao lưu hữu nghị, việc tổ chức họp mặt Ban Chấp hành, nhất là việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần IV của Hội đã không thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

Do tỉnh Đồng Tháp là địa phương không có biên giới với Trung Quốc nên Hội ít có điều kiện giao lưu trực tiếp với các tổ chức, cá nhân của nước bạn, các hoạt động chưa phong phú, đa dạng.

## **Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHÓA IV (NHIỆM KỲ 2022 – 2027)**

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cả hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa và phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc mặc dù còn tồn tại những điểm khác biệt, song hợp tác và hữu nghị luôn là dòng chảy chính, mang tính tất yếu trong sự phát triển quan hệ hai nước, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

Để làm tốt vai trò đối ngoại nhân dân, Hội tập trung duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Trung Quốc đến với người dân Đồng Tháp và ngược lại.

Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, phương hướng và nhiệm vụ của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc nhằm giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người và văn hóa của hai dân tộc.

2. Phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh thực hiện tốt công tác lễ tân, ngoại giao với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh như gửi thư và điện hoa chúc mừng nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của hai nước; tham dự các hoạt động do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức.

3. Tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Trung ương Hội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh, tham khảo mô hình hoạt động tại các Hội tỉnh bạn, từ đó đề ra các hình thức hoạt động có hiệu quả tại địa phương.

4. Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị giữa các địa phương, các trường học, doanh nghiệp trong tỉnh với các đối tác Trung Quốc, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế.

5. Cùng cố, kiện toàn các Chi hội, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Chi hội Hoa văn thành phố Sa Đéc, vận động Hội viên và cộng đồng người Hoa tham gia đóng góp các chương trình từ thiện, xã hội do địa phương phát động.

6. Tham gia đón tiếp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân của nước bạn đến thăm và làm việc tại Đồng Tháp; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giao lưu, xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc.

7. Phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy các hoạt động kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa từ Đồng Tháp sang nước bạn và ngược lại/.

**Nơi nhận:**

- TW Hội;
- TT/TU, UBND Tỉnh;
- Ban Dân vận TU;
- Liên hiệp CTCHN;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Nội vụ;
- BCH Hội;
- Các Chi hội;
- Lưu VT.



Ngô Bé